



การสนทนาเพื่อแจ้ง ข้อมูลโดยสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตร



MYNDIGHETEN FÖR
FAMILJERÄTT OCH
FÖRÄLDRASKAPSTÖD

การหาทางแก้ปัญหาเพื่อผล ประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เพื่อเสริมสร้างมุมมองด้านสิทธิเด็กในกระบวนการเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร และหากเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคดีความในศาล รัฐบาลได้มีมติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูล

ในทางปฏิบัติหมายความว่า บิดามารดาที่กำลังคิดไตร่ตรองจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการของศาลในคดีที่เกี่ยวกับอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตร จะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีอยู่เพื่อหาทางแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล โดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

ต่อไปนี่คือสรุปข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูล และขั้นตอนต่อไปที่อาจมีหลังจากการสนทนา

มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง แต่การสนับสนุนเพื่อแจ้งข้อมูลทำให้พวกเขาเห็นแสงสว่าง



สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลและขั้นตอนสำคัญต่อไป

กฎหมายว่าด้วยการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป ยังมีข้อกำหนดดังกล่าวว่าบิดามารดาที่ประสงค์จะยื่นฟ้องร้องคดีแพ่งต่อศาล จำเป็นต้องเข้ารับการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลเสียก่อน

การสนทนาจะให้ภาพรวมของความช่วยเหลือที่มีให้เพื่อหาทางแก้ปัญหา โดยใช้ข้อตกลงร่วมกันและหลีกเลี่ยงกระบวนการในศาล การสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลยังให้ความกระจ่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่สามารถตกลงกันได้ หรือหากการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อตกลงร่วมกันนั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม

โดยหลักแล้วคณะกรรมการสวัสดิการสังคม/แผนกกฎหมายครอบครัว ประจำเทศบาลที่บุตรของท่านมีชื่อในทะเบียนราษฎร จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูล โดยบิดามารดาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการสนทนา

การสนทนาเพื่อความร่วมมือโดยสมัครใจ

โดยมากถ้าพ่อแม่ตกลงกันเองได้ก็จะดีที่สุดสำหรับเด็ก ในระหว่างการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลท่านจะได้รับแจ้งถึงโอกาสของการสนทนาที่เรียกว่า การสนทนาเพื่อความร่วมมือ ซึ่งเป็นการสนทนาที่ประกอบโดยผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญอย่างปลอดภัย

การสนทนาเพื่อความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย การเยี่ยมเยียน และการอุปการะเลี้ยงดูบุตร ด้วยการตกลงร่วมกันว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก

การสนทนานี้อาจมีขึ้นในระหว่างที่กำลังจะแยกทางกันหรือหลังจากการแยกทางกันแล้ว แต่ยังรวมถึงกับบิดามารดาที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยก็ได้ นอกจากนี้การตกลงกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กแล้ว เป้าหมายของการสนทนาจึงคือให้บิดามารดาปรับปรุงความสามารถในการร่วมมือกันเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการจำเป็นและความปรารถนาของเด็ก

หมายเหตุ: การสนทนาเพื่อความร่วมมือไม่ได้เป็นวิธีแทนที่การให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว เนื่องจากการสนทนาเหล่านี้มีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน การให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคู่ของท่าน การสนทนาเพื่อความร่วมมือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขในการร่วมมือกันและการสื่อสารเกี่ยวกับเด็กหลังจากแยกทางกัน

หากตกลงกันได้

หากท่านและผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งตกลงกันได้ในเรื่องที่อยู่อาศัย หรือการเยี่ยมเยียนบุตร ท่านสามารถตกลงลงกันด้วยวาจาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเมื่อได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการสังคม ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กย่อมจะเป็นตัวชี้ขาดและยึดเป็นหลักสำคัญเสมอเมื่อจะให้ความเห็นชอบกับข้อตกลง

อำนาจปกครองบุตรนั้นอาจมีร่วมกันหรือจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสามวิธี คือ ด้วยข้อตกลงที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการสังคม ด้วยคำพิพากษาของศาลแขวง หรือด้วยการยื่นคำขอร้องร่วมต่อให้สำนักงานสรรพากรสวีเดน อย่างไรก็ตามสามารถใช้วิธีสุดท้ายเฉพาะกรณีขออำนาจปกครองบุตรร่วมกัน และไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตรมาก่อนหน้านี้

ข้อตกลงที่สร้างขึ้นที่แผนกกฎหมายครอบครัวจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย เช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลแขวง ในการประเมินจะยึดเด็กเป็นหลักเสมอ และมีการสอบสวนเพื่อชี้แจงว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือไม่ก่อนที่จะได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการสังคมประจำเทศบาลที่บุตรของท่านมีชื่อในทะเบียนราษฎร



เมื่อไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อตกลงร่วมกัน

ในบางกรณีไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะหาทางแก้ไขโดยใช้ข้อตกลงร่วมกัน ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้ความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ซึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ศาลอาจตัดสินว่าจะอะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก

กระบวนการในศาลเกี่ยวกับเรื่องอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตร ยากที่จะทราบว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานเท่าใด อาจใช้เวลาถึงหนึ่งปี แต่มีทั้งคดีที่ใช้เวลาน้อยกว่าและนานกว่านี้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความพยายามในการหาทางแก้ไขโดยใช้ข้อตกลงร่วมกันแม้หลังจากกระบวนการศาลได้เริ่มไปแล้ว แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของกรณีกำพิพากษาได้ด้วยเช่นกัน

เกี่ยวกับกระบวนการศาล

คำฟ้อง

ในการที่ศาลจะยกประเด็นเรื่องอำนาจปกครองบุตร ที่อยู่อาศัย หรือการเยี่ยมเยียนบุตร ขึ้นพิจารณา ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้ยื่นคำฟ้อง อาจมีข้อยกเว้นหากมีคดีหย่าร้างที่ศาลแขวงอยู่แล้ว เนื่องจากคดีนี้อาจรวมถึงประเด็นเรื่องอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตรอยู่ด้วย

หากผู้ปกครองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นคำขอฟ้อง ทั้งสองฝ่ายสามารถขอให้ศาลแขวงมีคำสั่งตัดสินตามความประสงค์ของตน ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอฟ้องสามารถเขียนคำขอฟ้องเองหรือใช้แบบฟอร์มของสำนักงานศาล โดยมีค่าธรรมเนียมคำขอฟ้องจำนวน 900 โครนสวีเดน (สำหรับปี 2022) เพื่อให้ศาลแขวงสามารถดำเนินการคำขอของท่าน ท่านจะต้องแนบใบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของเด็กประกอบด้วย ซึ่งท่านขอจากสำนักงานสรรพากรสวีเดนได้ นอกจากนี้ท่านต้องแนบใบรับรองการสนทนาที่แสดงว่าท่านได้เข้าร่วมในการสนทนาโดยบังคับให้ร่วมเพื่อแจ้งข้อมูล ใบรับรองดังกล่าวจะออกให้โดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ดำเนินการการสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูล หากไม่แนบใบรับรองประกอบคำขอฟ้อง คำขอฟ้องของท่านอาจถูกปฏิเสธโดยศาลแขวง

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ผู้กระทำการแทนท่านในศาลเรียกว่า ตัวแทน ตัวแทนมักจะเป็นทนายความหรือบุคคลอื่นที่มีการศึกษาด้านกฎหมาย ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าท่านต้องการมีตัวแทนหรือไม่ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย หรือการเยี่ยมเยียนบุตร ทั้งสองฝ่ายมักจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเอง

หากท่านมีประกันภัยบ้าน ท่านอาจได้รับค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ซึ่งเรียกว่า ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเป็นความคุ้มครองของประกันภัยที่รวมอยู่ในประกันภัยบ้าน ประกันภัยบ้านเดี่ยว และประกันภัยบ้านพักตากอากาศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทประกันภัยของท่านจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่ท่าน

ในบางกรณีอาจสามารถขอความช่วยเหลือในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจากรัฐได้ เรียกว่า ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ความช่วยเหลือทางกฎหมายคือ ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ที่ไม่มียกเว้น

ลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาสวีเดน)

[แบบฟอร์มขอฟ้อง](#)

[อัตราค่าธรรมเนียมฟ้องคดีในปัจจุบัน](#)

[แบบฟอร์มขอใบรับรองรายการทะเบียนราษฎร](#)

[ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือไม่ / เป็นจำนวนเงินเท่าไรในปัจจุบัน](#)



ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ในการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย รายได้ของท่านต้องไม่เกินระดับที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันคือ 260,000 โครนสวีเดนต่อปี (2022)

ตามกฎหมายหลักท่านควรใช้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่รวมอยู่ในการประกันภัยของท่าน เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับข้อพิพาท หากท่านไม่มีประกันหรือใช้ประกันที่ไม่ได้ ท่านสามารถติดต่อกับทนายความหรือตัวแทนทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำได้ ตัวแทนสามารถช่วยท่านระงับข้อพิพาททั้งนอกศาลหรือในศาล โดยสามารถส่งคำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายให้หน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายหรือส่งให้ศาลหากคดีนั้นอยู่ในศาลแล้ว หน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายหรือศาลจะตัดสินว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่

การพิจารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจา

ศาลแขวงเรียกท่านไปศาลในการพิจารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจา วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้คือ ให้ท่านผู้เป็นบิดามารดาบอกผู้พิพากษาว่าท่านคิดว่าอะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ผู้พิพากษามีหน้าที่พิจารณาคดีและหากเป็นไปได้ ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บิดามารดาแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อตกลงร่วมกันซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ในระหว่างการพิจารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจา ท่านและผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งอาจตกลงกันได้ว่าจะแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือขึ้นสุดท้ายสำหรับเด็ก อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวศาลแขวงสามารถตัดสินตามที่ท่านตกลงกันได้ไว้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อตกลงของท่านต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก หากท่านไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้พิพากษาสามารถออกคำสั่งตัดสินเรื่องที่มีผลบังคับใช้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือออกตัดสินใหม่ กล่าวคือ ในระหว่างที่ยังมีข้อพิพาทอยู่ คำตัดสินชั่วคราวนี้ในภาษากฎหมายเรียกว่า คำตัดสินระหว่างกาล นอกจากนี้ผู้พิพากษายังอาจพิจารณาคดีตัดสินเรื่องการสนทนาเพื่อความร่วมมือหรือการไกล่เกลี่ยด้วยเช่นกัน

ข้อมูลก่อนที่จะมีคำตัดสินชั่วคราว

ก่อนที่จะมีคำตัดสินระหว่างกาล ศาลอาจขอข้อมูลจากแผนกกฎหมายครอบครัวประจำสำนักงานสวัสดิการสังคม ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่ของแผนกกฎหมายครอบครัวจะรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนสำนักงานสวัสดิการสังคม ทะเบียนสำนักงานตำรวจ รวมถึงข้อมูลจากท่าน ผู้ปกครองอีกฝ่าย และเด็ก หากเห็นว่าไม่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อการพิจารณาคดีตัดสิน

จากนั้นศาลจึงจะสามารถออกคำตัดสินเกี่ยวกับอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตร

การสนทนาความร่วมมือ การไกล่เกลี่ย และ การสอบสวน

การสนทนาเพื่อความร่วมมือ

หากท่านไม่เคยเข้าร่วมการสนทนาความร่วมมือมาก่อน ศาลแขวงสามารถออกคำสั่งให้มีการสนทนาดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการสังคมได้รับมอบหมายให้จัดการสนทนาเพื่อความร่วมมือขึ้นตามความต้องการจำเป็นของเด็ก ศาลแขวงจะกำหนดกรอบเวลาและสามารถประกาศให้การดำเนินคดีความในศาลยุติลงได้ในขณะนี้ หลังจากคณะกรรมการสวัสดิการสังคมดำเนินการเสร็จแล้ว ศาลแขวงจะได้รับแจ้งว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่

การไกล่เกลี่ย

หากศาลแขวงมอบหมายให้ผู้ไกล่เกลี่ยพยายามช่วยท่านหาทางแก้ปัญหาโดยใช้ข้อตกลงร่วมกันอันซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยทั่วไปแล้วการไกล่เกลี่ยจะต้องดำเนินการภายในสี่สัปดาห์ ศาลแขวงสามารถให้คำชี้แจงโดยละเอียดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเขาหรือเธอจะต้องปฏิบัติตาม หลังจากผู้ไกล่เกลี่ยปฏิบัติงานเสร็จแล้วจะยื่นรายงานต่อศาลเกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

การสอบสวน

ในกรณีที่ไม่ว่าจะจะมีการสนทนาเพื่อความร่วมมือหรือการไกล่เกลี่ย ศาลสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการสังคมดำเนินการสอบสวนเพิ่มขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าอะไรคือผลประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก

ในกรณีนั้นคณะกรรมการสวัสดิการสังคมมีแผนกกฎหมายครอบครัวจะแต่งตั้งพนักงานสอบสวน ซึ่งจะนัดพบกับผู้ปกครองครั้งแรก โดยอาจเป็นการประชุมร่วมกันหรือเป็นการประชุมรายบุคคล ในการประชุมนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนขั้นต่อไป จะมีการเยี่ยมบ้านของทั้งสองฝ่ายและจะมีการพูดคุยกับทั้งท่านและเด็ก การสนทนาเพิ่มเติมกับท่านและเด็กมักจะจัดที่สำนักงานของแผนกกฎหมายครอบครัว จะรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล ทะเบียนสวัสดิการสังคม ทะเบียนสำนักงานตำรวจ และข้อมูลจากระบบรักษาพยาบาลด้วยหากได้รับความยินยอม ข้อมูลจะถูกรวบรวมในรายงานการสอบสวนซึ่งมีคำอธิบายของวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ และผลที่ตามมาสำหรับเด็ก ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นตัวชี้ขาดในการตัดสิน ซึ่งหมายความว่า ในการประเมินผู้สอบสวนต้องพิจารณาถึงความต้องการจำเป็นของเด็กในการติดต่ออย่างใกล้ชิดและเป็นอย่างดี

กับผู้ปกครองทั้งสองคน และอธิบายว่ามีความเสี่ยงที่เด็กหรือบุคคลอื่นในครอบครัวจะได้รับอันตรายหรือไม่ ผู้ปกครองจะได้รับโอกาสในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่เดือน หลังจากนั้นจะส่งการประเมินและข้อเสนอแนะในการตัดสินให้ศาลและผู้ปกครอง

การพิจารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจาหลายวาระ การพิจารณาคดีหลัก และ คำพิพากษา

ศาลแขวงอาจจัดพิจารณาคดีเบื้องต้นด้วยวาจาในคดีหนึ่งหลายวาระ หากผู้ปกครองไม่สามารถตกลงกันได้ภายในท้ายที่สุดศาลแขวงจะจัดพิจารณาคดีหลัก ซึ่งโดยปกติจะสอบปากคำของผู้ปกครองและพยาน หากมี นอกจากนี่ยังสามารถแสดงพยานเอกสารได้เช่นกัน หลังจากนั้นศาลจะตัดสินเรื่องเกี่ยวกับอำนาจปกครอง ที่อยู่อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตร โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นตัวชี้ขาดในการพิจารณาตัดสิน

โดยมากศาลมักจะประกาศคำพิพากษาในภายหลัง ซึ่งประธานศาลแขวงจะแจ้งวันและเวลาที่จะประกาศคำพิพากษาให้ทราบ เมื่อมีการประกาศคำพิพากษาแล้วจะส่งคำพิพากษากลับท่านหรือตัวแทนของท่าน

ในการพิจารณาว่าท่านควรมีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันหรือจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวนั้น ศาลจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถของท่านในการให้ตอบสนองความต้องการจำเป็นของเด็กเป็นอันดับแรก และรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก

การสนทนาความร่วมมือ การไกล่เกลี่ย และ การสอบสวน

ผู้ปกครองที่ประสงค์จะอุทธรณ์คำตัดสินชั่วคราวของศาลแขวงหรือคำพิพากษาในคดีแพ่ง จะต้องทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ในการขออุทธรณ์ให้ส่งหนังสือให้ศาลแขวงแต่ให้เขียนเรียนศาลอุทธรณ์ ศาลแขวงต้องได้รับหนังสือภายในสามสัปดาห์นับจากวันที่ประกาศคำตัดสินหรือคำพิพากษา หรือ ในบางกรณี นับจากวันที่คู่กรณีได้รับคำตัดสิน ในหนังสือคำตัดสินหรือคำพิพากษาจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการในการขออุทธรณ์

เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำตัดสินหรือคำพิพากษา จำเป็นต้องมีคำสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์จากศาลอุทธรณ์เสียก่อน กล่าวคือ ศาลอุทธรณ์เห็น



ว่าคำพิพากษามีความสำคัญมากในระดับที่สามารถช่วยศาลแขวงในการพิพากษาในคดีที่มีลักษณะคล้ายกันได้ □ ซึ่งเรียกว่าคดีบรรทัดฐาน

หากได้รับคำสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์ จะต้องส่งคำอุทธรณ์ให้คู่กรณีอีกฝ่าย และอีกฝ่ายจะต้องยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้คำตัดสินชั่วคราว □ ระหว่างกาล □ ไม่สามารถขออุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ แต่คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ได้ แต่ในการที่ศาลฎีกาจะพิจารณาคำพิพากษาดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีคำสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์เสียก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.mfof.se/informationssamtal



MYNDIGHETEN FÖR
FAMILJERÄTT OCH
FÖRÄLDRASKAPSTÖD